



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนนักข่าว ส่วนปฏิบัตินิติกรรมและบริหารข้อมูลข่าวสาร โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๘๖๐๙

ที่ นร ๐๒๓๐.๐๖/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประเด็นการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผอ.สทท., ผอ.สวท., ผอ.สทป., ผอ.สปค., ผอ.คสช., ผอ.สปช. ๑ - ๘ และ ปชส. ๗๖ จังหวัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มีมติเห็นชอบประเด็นการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงขอให้ สทท., สวท., สนช. และ สปช.๑ - ๘ และ ส.ปชส. ภาค ๑ - ๘ ดำเนินการดังนี้

๑. การรายงานผลการดำเนินงานรายสัปดาห์ (แบบที่ ๑) ขอให้รายงานผ่านระบบ Google Forms ลิงก์ <https://forms.gle/QbSinCTxL1QjNwU8> (QR Code แนบท้ายเอกสาร) ภายในทุกวันจันทร์ เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมเสนอ ครม.ต่อไป

๒. การรายงานประจำเดือน (แบบที่ ๒ และแบบที่ ๓) ขอให้รายงานเฉพาะประเด็นหลัก ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม.ต่อไป

๓. ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งเป็นประเด็นสื่อสาร ของ กปส. ให้หน่วยงานในพื้นที่ รายงานทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ โดยขอให้ส่งรายงานทั้งหมดให้ฝ่ายเลขานุการ พงษ์อีเมล iocprd2557@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นายภควัต พรหมเพ็ญ)

ร.มอ.สปค.

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์



QR Code

รายงานประจำสัปดาห์

ประเด็น IOC ประจำสัปดาห์
ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประเด็น	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑. การประชุมผู้นำเขต	ช่วงระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นับเป็นโอกาส	ประเด็นหลักทุกสื่อ

<p>เศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ ๒๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>สำคัญของประเทศไทยที่เปิดบ้านต้อนรับผู้นำ ๒๑ เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ได้มาร่วมประชุมกันแบบพบหน้าครั้งแรกในรอบ ๔ ปี ภายใต้หัวข้อหลัก Open Connect Balance หรือ เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล โดยเน้นการปรับตัวเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในยุคหลังโควิด-๑๙ โดยนำโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG) มาเป็นแนวคิดหลักที่จะผลักดันในการประชุมเพื่อไปสู่สายตาชาวโลก</p> <p>ความสำคัญของเอเปค</p> <p>เอเปค หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) คือเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ (โดยไทยเป็น ๑ ใน ๑๒ เขตเศรษฐกิจเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง) มีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน รวมถึงความร่วมมือด้านมิติสังคม และการพัฒนาด้านอื่น ๆ อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตร การส่งเสริมบทบาทสตรี การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และ การพัฒนาด้านสาธารณสุข</p> <p>ปัจจุบันเอเปคมีสมาชิกจำนวน ๒๑ เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วยมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น แคนาดา เกาหลีใต้ และรัสเซีย เป็นต้น โดยมีประชากรรวมกว่า ๒,๙๐๐ ล้านคน หรือประมาณ ๑ ใน ๓ ของโลก มี GDP รวมกว่า ๕๓ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๑,๗๐๐ ล้านล้านบาท เกินครึ่งของ GDP โลก และมีมูลค่าการค้ารวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าโลก</p> <p>ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับในการเป็นเจ้าภาพ</p> <p>การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้แสดงความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ และยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจให้เป็นสากล เสริมสร้างความสามารถการแข่งขันให้กับภาครัฐและเอกชนผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพท่ามกลางบรรยากาศการฟื้นตัวจากโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาคการเดินทางและท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย ที่ทุกประเทศจะให้เห็นความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกับสถานการณ์โควิด โดยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้พร้อมกัน</p> <p>กรมเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมเอเปค</p> <p>คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๓๓ และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙</p>	<p>ขยายผล</p>
--	--	----------------------

เน้นประเด็นสำคัญ ๓ ด้านสอดคล้องกับแนวคิดหลักการของการประชุม APEC ๒๐๒๒ คือ Open Connect Balance ดังนี้

๑. การเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน ได้แก่ การเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทบทวนการหารือเรื่องเขตการค้าเสรี FTAAP และการส่งเสริมสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

๒. การส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ ได้แก่ พัฒนาและการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนรัฐกับเอกชน เสริมสร้างความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล การค้า และการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การอำนวยความสะดวกการเดินทางข้ามพรมแดน ใช้ไปรบบรองวัคซีน โควิด-๑๙ อิเล็กทรอนิกส์

๓. การก้าวไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม ได้แก่ สนับสนุนการรับมือกับความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/เพิ่มจำนวนสินค้าสิ่งแวดล้อม เอเปค เปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด เพิ่มศักยภาพและการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนที่ยังไม่ได้แสดงศักยภาพ เช่น MSME สตรี ชนพื้นเมือง ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างหลักประกัน การเข้าถึงวัคซีนโควิด-๑๙ อย่างเท่าเทียมในราคาที่เข้าถึงได้ พัฒนาระบบการเกษตรอัจฉริยะ เพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศ สร้างความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ที่ยั่งยืน เสนอให้ผู้นำเอเปครับรองเป้าหมายกรุงเทพฯ

ร่างเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bangkok Goals on BCG Economy ประกอบด้วยความร่วมมือ ๔ ด้านคือ

๑. การจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
๒. การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนและครอบคลุม
๓. การอนุรักษ์ บริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเอเปค

๑๔ พ.ย. ๖๕ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคเพื่อยกร่างเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

๑๕-๑๖ พ.ย. ๖๕ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของเอเปคตลอดทั้งปี และจัดทำเอกสารผลลัพธ์การ

	<p>ประชุม สำหรับการประชุมรัฐมนตรีเอเปคครั้งที่ ๓๓ ๑๗ พ.ย. ๖๕ การประชุมรัฐมนตรีเอเปคแบบเต็มคณะครั้งที่ ๓๓ ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศ และรัฐมนตรีการค้า/เศรษฐกิจของเอเปค</p> <p>๑๘-๑๙ พ.ย. ๖๕ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ ๒๙ (วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. มีกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. จะมีการแถลงข่าวสรุปผลการประชุมเอเปค ประจำปี ๒๕๖๕ โดยนายกรัฐมนตรี)</p> <p>นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานของภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันเช่น สภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council :ABAC) และการประชุม APEC CEO Summit เพื่อหารือข้อคิดเห็นระหว่างนักธุรกิจชั้นนำของเอเปคจาก ๒๑ เขตเศรษฐกิจ</p> <p>คาดการณ์เม็ดเงินสะพัดเข้าสู่เศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ หอการค้าไทย คาดการณ์ว่าในช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่มีการจัดเวทีประชุมคู่ขนานระหว่างภาครัฐ (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) และภาคเอกชน (โรงแรม ดิ แอทธินี) จะมีแขกเข้าร่วมพร้อมผู้ติดตามไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ คน เกิดเงินหมุนเวียนในระบบทันที ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ ล้านบาท และจากการเป็นเจ้าภาพจะมีการนำเสนอข้าวและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปทั่วโลก ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทยทั้งในแง่ของการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนจากนานาชาติ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ Soft Power ของประเทศไทยให้ต่างชาติได้เห็น โดยประเมินผลทางอ้อมหลังจบงานจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยร่วม ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>แนวทางการสื่อสาร</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขยายผลประเด็นสำคัญจากข้อสรุปของการประชุมในแต่ละวัน โดยอาจหยิบตัวอย่างจากผลลัพธ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งไปขยายผลในมิติที่เป็นรูปธรรม ๒. ขยายผลเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากการประชุมที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เช่น ผ้าไหมจากโคราช ปลาภูเขาจากตากใบ เป็นต้น ๓. ชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี เช่น การขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 	
<p>๒. กรม.ไฟเขียวโครงการประกันรายได้ชาวนาปีที่ ๔</p>	<p>คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมมาตรการคู่ขนาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้จากการขายข้าวเปลือกในราคาที่สูงสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต และป้องกัน</p>	<p>ประเด็นหลักทุกสื่อขยายผล</p>

ความเสี่ยงในการจำหน่ายผลผลิต รวมทั้งมีมาตรการคู่ขนานเพื่อการ
รักษาเสถียรภาพราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำควบคู่กัน โดยแบ่งเป็น ๓
โครงการ ดังนี้

๑. โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๖๕/๖๖

เป้าหมายเกษตรกร ๔.๖๘ ล้านครัวเรือน โดยเป็นการจ่ายส่วนต่าง
ระหว่างราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง (ราคาตลาด) และราคาประกันรายได้
ตามชนิดข้าว ดังนี้

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ ๑๕,๐๐๐ บาท/ตัน (ไม่เกิน ๑๔ ตัน/
ครัวเรือน)
- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ๑๔,๐๐๐ บาท/ตัน (ไม่เกิน ๑๖
ตัน/ครัวเรือน)
- ข้าวเปลือกเจ้า ๑๐,๐๐๐ บาท/ตัน (ไม่เกิน ๓๐ ตัน/ครัวเรือน)
- ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ๑๑,๐๐๐ บาท/ตัน (ไม่เกิน ๒๕ ตัน/
ครัวเรือน)
- ข้าวเปลือกเหนียว ๑๒,๐๐๐ บาท/ตัน (ไม่เกิน ๑๖ ตัน/
ครัวเรือน)

๒. มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี ๖๕/๖๖ ประกอบด้วย ๓ โครงการ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าว
ไม่ให้ตกต่ำ ได้แก่

(๑) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการ
ผลิต ๖๕/๖๖ เป็นการจ่ายสินเชื่อเพื่อชะลอข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉาง
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จำนวน ๒.๕ ล้านตันข้าวเปลือก
รวมทั้งค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวในอัตรา ๑,๕๐๐ บาทต่อตัน

(๒) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกร เป็นการสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร
ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย และ/หรือ
เพื่อการแปรรูป

(๓) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการ
เก็บสต็อก เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วม
โครงการให้เก็บสต็อกในรูปแบบข้าวเปลือกและข้าวสาร เป้าหมาย
เพื่อดูดซับ ๔ ล้านตันข้าวเปลือก เก็บสต็อกไว้อย่างน้อย ๖๐-๑๘๐ วัน
(๒-๖ เดือน) นับตั้งแต่วันที่รับซื้อ โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา ๓%
ใช้จ่ายจากงบปกติของกรมการค้าภายในหรือเงินกองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร

๓. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๖๕/๖๖ เป้าหมาย ๔.๖๘
ล้านครัวเรือน ซึ่งจะจ่ายเงินตรงให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ
๑,๐๐๐ บาท ไม่เกินครัวเรือนละ ๒๐ ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท

	<p>นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยตัวเลขการใช้วงเงินงบประมาณใน ๓ โครงการดังกล่าวรวมประมาณ ๘ หมื่นล้านบาท ซึ่งลดลงจากวงเงินงบประมาณในครั้งก่อนที่สูงถึง ๑.๕ แสนล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันราคาข้าวในตลาดปรับตัวสูงขึ้นจากการดำเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐ ทำให้ลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชดเชยลงได้เกือบครึ่งของวงเงินในอดีต ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินงวดแรกเข้าบัญชีเกษตรกรได้ประมาณปลายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>แนวทางการสื่อสาร</p> <p>๑. ทำความเข้าใจว่าการจ่ายชดเชยเป็นมาตรการระยะสั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร แต่ระยะยาวต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาการทำนาให้มีมูลค่าสูงขึ้น มีรายได้สูงกว่าต้นทุนการผลิต</p> <p>๒. ทำความเข้าใจมาตรการคูปองต่าง ๆ ที่ออกมา ให้เห็นว่าเป็นการช่วยให้ราคาตามกลไกตลาดปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพ และลดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ</p> <p>๓. นำเสนอความสำเร็จของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบทำนาจนผลิตมีมูลค่าสูง และมีรายได้สูงกว่าต้นทุน เช่น การทำเกษตร GAP เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น</p>	
--	---	--

ประเด็นอื่น ๆ และมติ ครม.

๑. ขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ลิตรละ ๕ บาท ถึง ๒๐ ม.ค.๖๖
๒. ครม.เพิ่มเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิตจากเหตุหนองบัวลำภู
๓. เผื่อสำรองการติดเชื้อโควิด-๑๙ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
๔. ติดตามข้อสรุปการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก

ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๒ ประเด็น

ประเด็นที่ ๑ กองพลพัฒนาที่ ๔ เนรมิตพื้นที่ภายในค่ายทหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรแบบครบวงจร พร้อมเชิญชวนประชาชน มาเยี่ยมชมเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด

กองพลพัฒนาที่ ๔ ได้ดำเนินโครงการแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร ตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสธรรมชาติ กิจกรรมนันทนาการและผจญภัย กิจกรรมฝึกอบรมนักเรียนและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี พร้อมกับการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยการเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ในค่ายทหาร นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี ฯ โครงการฟาร์มตัวอย่างขนาดเล็ก ซึ่งเป็นสถานที่เรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ การปลูกเมล่อน โรงเพาะเห็ด การเพาะเลี้ยงหอยโข่ง การปศุสัตว์ โรงปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน นาข้าว ผักยกแคร์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ , ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทานฟาร์มไก่ดำ และศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน (ปลาฉลามจืด)

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความสวยงามของดอกกล้วยไม้ ที่นี่ยังมีฟาร์มกล้วยไม้ถึง ๑๓ สายพันธุ์ มากกว่า ๘๕,๐๐๐ ต้น ไว้ศึกษาและจำหน่าย โดยจะแบ่งการจำหน่ายออกเป็นแบบตัดดอกและเป็นกระถางในราคา ย่อมเยา และจะเปิดให้เยี่ยมชมได้เต็มรูปแบบในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่สำคัญค่ายทหารแห่งนี้ ยังได้จัดทำคาเฟ่เล็กๆ ภายใต้ชื่อ “โฮง คอฟฟี่ By Farm” ไว้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริการแก่ผู้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างได้มานั่งพักผ่อนชมธรรมชาติ เนื่องจากมีบรรยากาศดีและกาแฟอร่อยไม่แพ้ใคร นอกเหนือจากนั้นยังมี “โฮงวัลเลย์” จุดเช็คอินท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ล้อมรอบไปด้วยรั้วคาวบอย โดยมีกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมป้อนนมแพะและหญ้าหวานอิสราเอล ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนเหล่านักท่องเที่ยวพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ เข้ามาท่องเที่ยวในเขตทหาร ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ และช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับการดูแลและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ทหารเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการพลเรือนกองพลพัฒนาที่ ๔ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔-๕๐๑๒๓๓-๔ ต่อ ๔๒๒๒๔ , หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนกองพลพัฒนาที่ ๔ โทร.๐๘๖-๑๙๔๒๙๓๕ หรือนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกองพลพัฒนาที่ ๔ โทร. ๐๘๒-๔๓๕๙๘๔๗

#####

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

กองพลพัฒนาที่ ๔/ภาพ/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ประเด็นที่ ๒ ผ.นราธิวาส ร่วมกับองค์กรภาคประชาชน น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจัดกิจกรรมฝังแขกดำนาปลูกข้าวสืบสานวิถีวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่แปลงนาข้าว หมู่ที่ ๓ ตำบลมะรือโบตก อำเภอรณะะ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ข้าเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕ / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส /

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานกิจกรรม “ลงแขกดำนาปลูกข้าว สืบสานวิถีพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ เพื่อเป็นการฟื้นฟูวิถีเกษตรกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกิตติพงษ์ อำพันธ์ นายอำเภอระแงะพันเอก สิทธิชัย บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๖ พันโท สุภฤกษ์ กาญจนคลอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๕ นายอัปดุลฮาเร็ง เจ๊ะฮามะ ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส (เสื้อเขียว) กลุ่มสตรี อสม. เด็ก ๆ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว กล่าวว่ อำเภอระแงะเป็นแหล่งปลูกข้าวของจังหวัดนราธิวาส เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ มีการปลูกสืบทอดกันจนเป็นวิถีชีวิต แต่ด้วยสภาพความเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมและพื้นที่ทำให้พื้นที่ทำนาลดลง แต่ข้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนและชุมชน ดังกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี ๒๕๓๖ ว่า “ข้าวต้องปลูก เพราะอีก ๒๐ ปี ประชากร ๘๐ ล้านคน ข้าวจะไม่พอ ถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อย ๆ ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไร ประชาชนคนไทยไม่ยอมคนจะต้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูก...” พร้อมทั้ง ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมลงแขกดำนาปลูกข้าว นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้วยังเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคี การมีน้ำใจ เกิดการเรียนรู้ร่วมมือของคนในชุมชนที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน ด้านนายสมบุญ จิตรเพ็ญ ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับองค์กรภาคประชาชน จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อฟื้นฟู รักษา ลงแขกดำนาปลูกข้าว ประเพณีอันดีงามของสังคมซึ่งมีมาแต่อดีต รวมถึงมีการใช้จุลินทรีย์แทนสารเคมีเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญยังเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ในอีก ๖ เดือนข้างหน้าจะจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวต่อไป

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและ เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส เพื่อสืบสานวิถีพหุวัฒนธรรม "ลงแขก ดำนาปลูกข้าว" ตลอดจนฟื้นฟูรักษา วิถีวัฒนธรรมที่แสดงออกถึง ความร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันของสังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างไทยพุทธ และมุสลิมในพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยาวนานในทุกๆด้าน โดยสร้างสังคมให้เกิดความผาสุกตามบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม กระตุ้นให้เกิดกลไก การจัดการ ชุมชนตามธรรมชาติ พัฒนาศักยภาพมนุษย์ ศักยภาพผู้นำ และประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ทรัพยากร ภูมิปัญญา และวิถีชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ของกองอำนวยการรักษา

ความมั่นคง....

ความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ที่ต้องการให้พี่น้องประชาชน มีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน และพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน ให้ดีขึ้น เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นำมาสู่การอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุขที่แท้จริงในสังคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การฟื้นฟู รักษา วิถี ลงแขกดำนา

ปลูกข้าว และการทำนาโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการแสดงความรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สู่แนวความคิดความเป็น "พลเมืองไทยในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม" น้อมนำศาสตร์พระราชชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประพุดิปฏิบัติอย่างจริงจังตลอดจนกิจกรรมลงแขกดำนาปลูกข้าว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างให้ทั้ง ๒ ศาสนาได้มีความรักความสามัคคีกันได้ ผลผลิตข้าวนำมาบริโภค และจำหน่ายสร้างรายได้แก่พี่น้องเกษตรกร อีกทั้งส่งเสริมการ

ท่องเที่ยววิถีชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของ
บรรพชนรุ่นก่อนให้คนรุ่นหลังหรือรุ่นปัจจุบันได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันต่อไป นับว่าเป็นสิ่งที่ดี และที่สำคัญคือได้
สร้างความมีส่วนร่วม ความสามัคคีปรองดองระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมสืบไป

#####

ส.ปชส.นราธิวาส/รายงาน

**ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.๑๑๑๑
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕**

จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่

.....

๑.ความเป็นมา

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจำจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ลงพื้นที่สื่อสารสร้างการรับรู้ แก่พ่อค้า
แม่ค้า ซึ่งจำหน่ายสินค้า และกระชงชนิดต่างๆ ในบริเวณงานเทศกาลลอยกระทงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า ร้านส่วนใหญ่มีการทำกระหนงจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง เปลือกข้าวโพด ขนมหั้วสำหรับสัตว์ เป็นต้น ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจน และไม่มีร้านใดจำหน่ายดอกไม้เพลิงหรือประทัด ซึ่งผู้จำหน่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลจากการประชาสัมพันธ์ และทำความเข้าใจกับกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ ก่อนที่มีการจัดงานฯ

๒. ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน

๓. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายบุญชูวัฒน์ ปัญช์ณญาแดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดสงขลา

เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำคัญที่กินและที่อยู่อาศัย

.....

๑. ความเป็นมา

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ นายวรรณฤทธิ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุขฎิ พฤกษ์เศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุ บ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จัดรายการ “ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ” ทางวิทยุคลื่น FM ๘๙.๕๐ MHz โดยประเด็นที่มีการประชาสัมพันธ์ อาทิ การร่วมประชุมกับคณะกรรมการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร กรณีการไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การร่วมเป็นวิทยากร กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การดูงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

สำหรับรายการดังกล่าว จะจัดทุกวันจันทร์ ทาง สวท.สงขลา คลื่น FM ๘๙.๕๐ MHz ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ซึ่งจัดมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมรับฟัง และหากมีข้อมูลข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อมายัง โทรศัพท์ หมายเลข ๐๗ ๔๓๒ ๑๕๖๒ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป

๒. ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๓. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายรุ่งโรจน์ และสุบ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

จังหวัดลำปาง

เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายดอกไม้เพลิง

๑. ความเป็นมา

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศุภรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำปาง สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง สำนักงานสาขาจังหวัดเขต ๑ - ๒ ลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้เพลิง ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จำนวน ๕ ร้าน ผลการตรวจสอบผู้ประกอบการทั้ง ๕ ราย พบว่า สินค้าบางรายการไม่ได้จัดทำฉลาก ตามประกาศฯ จึงได้แนะนำให้จัดทำฉลากให้ครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

๒. ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๓. รายชื่อผู้ติดต่อ

นางศุภรัตน์ จันทร์มณี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง

จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง การแก้ไขปัญหาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๑. ความเป็นมา

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด ราชการารแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับหนังสือจากกลุ่ม ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) นำโดย นายจำนงค์ หนูพันธ์ นายปฐม รัตนวรรณ และนายสุวิทย์ คันทร พร้อมด้วยกลุ่มฯ ประมาณ ๒๕ คน เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีประเด็น ดังนี้

๑. ให้รัฐบาลมีมติยกเลิกนโยบายการค้ำที่ดินที่มุ่งเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนโดยทันที โดยเฉพาะมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อเปิดทางสู่การเดินหน้ากลไกการแก้ไขปัญหาที่ดินในด้านอื่น

๒. ให้รัฐบาลเดินหน้ากลไกภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า แทนการดำเนินการเก็บภาษีภายใต้พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินออกจากกลุ่มทุนที่ถือครอง ที่ดินมากเกินไป

๓. ให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ ภาคประชาชนในการเป็นสถาบันเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินสู่มือเกษตรกรรายย่อย โดยเริ่มจากการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดิน ๕ พื้นที่ และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนต่อไป

๔. ให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าผลักดันแนวทางการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๐ (๔) ตามที่ได้มีมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ว่าด้วยแนวทางในการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อ สังคมที่เป็นธรรม

๕. ให้เร่งออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ป่าไม้และที่ดิน อันเกิดจากการดำเนินการตาม นโยบายของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อเยียวยาแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าโดยใน ระหว่างรอการออกกฎหมายนิรโทษกรรมฯ ดังกล่าว ขอให้ยุติการดำเนินคดีชาวบ้านและเยียวยาประชาชนให้ ได้รับความเป็นธรรม เพื่อให้สามารถกลับไปทำกินในที่ดินเดิมของตนเองได้

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๔. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายบุญชูวัฒน์ ปัญญาแดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดสงขลา

เรื่อง มหกรรมหนังสือภาคใต้

.....

๑. ความเป็นมา

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๕ น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บรรยายภาพงาน "มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ ๘" ถือว่ายังคงคึกคักไปด้วยบรรดาผู้รักการอ่าน แม้จะไม่คึกคักเท่ากับวันหยุด แต่ปริมาณ หนังสือยังคงมากมาย หลากหลายเช่นเดิมสำหรับงานข้างต้น เริ่มจัดตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. มีหนังสือหลากหลายแนวให้เลือกสรร โดยเฉพาะน้อง ๆ เด็ก ๆ นักเรียน จะมีหนังสือเสริมสร้างความรู้ ผู้ปกครองสามารถพาไปเดินเลือกหาได้

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาถือโอกาสเชิญชวนประชาสัมพันธ์กิจกรรมดี ๆ ที่มีประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนมาแวะชมหนังสือกันได้ ยังเหลืออีกหลายวัน มาเดินดู เดินช้อป ประการสำคัญ ขอให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้

๒. ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๓. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายรุ่งโรจน์ และสุบ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

.....